

CỤC THUẾ TỈNH KON TUM
CHI CỤC THUẾ HUYỆN
NGỌC HỒI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 70/CCT-NV
V/v cập nhật thông tin MST
cá nhân

Ngọc Hồi, ngày 21 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn huyện Ngọc Hồi.

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt đề án phát triển dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ khoản 7 điều 35 Luật Quản lý thuế số 38 quy định: “Khi mã định số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ dân cư thì sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế”.

Căn cứ CV 478/CTKTU-TTHT ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về việc cập nhật thông tin Mã số thuế cá nhân.

Theo đó, để đảm bảo mỗi cá nhân được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó, người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân và đảm bảo cập nhật đầy đủ, chính xác 03 thông tin: **họ và tên, số CCCD, ngày tháng năm sinh** của cá nhân để đồng bộ với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; Chi cục Thuế huyện Ngọc Hồi thông báo đến người nộp thuế trên địa bàn huyện thực hiện kiểm tra, cập nhật thay đổi thông tin đăng ký như sau:

I. Người nộp thuế là cá nhân bao gồm:

- Cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế TNCN, là người phụ thuộc theo quy định của pháp luật về thuế TNCN;
- Cá nhân có phát sinh nghĩa vụ với NSNN theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc NSNN;
- Cá nhân đại diện hộ kinh doanh sử dụng MST để kê khai các nghĩa vụ thuế của cá nhân đại diện hộ kinh doanh.

Người nộp thuế là cá nhân nêu trên lựa chọn một trong các cách sau đây để thực hiện cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế:

Cách 1: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế theo phương thức điện tử

- Người nộp thuế truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc Gia -> Thanh toán trực tuyến -> Khai và nộp thuế cá nhân -> Đăng ký thuế -> chọn loại tài khoản muốn sử dụng -> Đăng nhập (trường hợp chưa có mặt khẩu thì bấm đăng ký)->

Đăng ký thuế -> Đăng ký tài khoản cá nhân (trường hợp chưa có tài khoản cá nhân thì bấm đăng ký tài khoản cá nhân) -> Đăng ký thuế -> Thay đổi thông tin đăng ký thuế và thực hiện các bước theo hướng dẫn.

- Người nộp thuế truy cập vào Trang thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế theo đường dẫn: <https://thuedientu.gdt.gov.vn> chọn tab “Cá nhân”\Đăng nhập và nhập các thông tin tài khoản giao dịch thuế điện tử đã cấp (Trường hợp chưa được cấp tài khoản thì phải đăng ký để được cấp tài khoản) -> tìm kiếm thủ tục hành chính: “thay đổi thông tin đăng ký thuế” và thực hiện các bước tiếp theo hướng dẫn.

Lưu ý: Đối với người phụ thuộc đã được cấp căn cước công dân thì thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế các bước giống như người nộp thuế.

Cách 2: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế qua cơ quan thuế chi trả thu nhập. Người nộp thuế là cá nhân nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cơ quan chi trả gồm:

- Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó)

- Bản sao các giấy tờ (Căn cước công dân) có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc.

Cách 3: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế

- Nơi nộp hồ sơ: Chi cục Thuế nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú (trường hợp cá nhân không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập)

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

+ Bản sao thẻ căn cước công dân hoặc bản sao giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với người nộp thuế/người phụ thuộc.

II. Người nộp thuế là tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công.

Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin của người lao động vào tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT hoặc người phụ thuộc vào tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo thông tư số 105//2020TT-BTC gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập (Lưu ý: cập nhật đầy đủ 03 trường thông tin Họ và tên, Ngày sinh, Giấy tờ chứng thực cá nhân (Ưu tiên cập nhật số căn cước công dân mới nhất)) để thay đổi thông tin đăng ký thuế cho người nộp thuế, người phụ thuộc.

Chi cục Thuế huyện Ngọc Hồi thông tin cho NNT trên địa bàn được biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ trực tiếp

với Chi cục Thuế huyện Ngọc Hồi (Đội Nghiệp vụ quản lý thuế qua số điện thoại 02603.881.599) để được hỗ trợ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NV (3 bản) ✓

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG



Phạm Văn Thơm

